



ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/ ๖๕๕๑

ถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา/
กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ของกระทรวงและของกรม และกำหนดให้มีการพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดกลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการ
และกำหนดตำแหน่งเพื่อจัดทำบัญชีเป็นตำแหน่งของกรมอนามัยแล้ว ทั้งนี้ ในการพิจารณากลั่นกรอง
ผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ก.พ. กำหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา
ผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรม
ซึ่งแต่งตั้งโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการ
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง และให้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการ
ดำเนินการดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป นั้น

กรมอนามัย ขอเรียนว่า อ.ก.พ. กรมอนามัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้มีมติกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในสัดส่วน ๓ คน
ต่อ ๑ ตำแหน่งว่าง และกรณีที่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามจำนวนสัดส่วนผู้ขึ้นบัญชีที่กำหนดในปีนั้น ๆ
ก็ให้มีจำนวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนตำแหน่งที่จะว่าง
และกำหนดอายุของบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป และกลุ่มตำแหน่ง
อำนวยการเฉพาะทาง สำหรับตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างในปีงบประมาณถัดไป ให้บัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรอง
มีอายุ ๖ เดือน นับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ แต่หากมีตำแหน่งว่างหลังจากที่บัญชีรายชื่อฯ ดังกล่าว
หมดอายุก็ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีใหม่และให้บัญชีรายชื่อนั้นมีอายุไปจนกว่าจะมีบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การกลั่นกรอง สำหรับตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างในปีงบประมาณถัดไป (เดือนสิงหาคม) ทั้งนี้ ตำแหน่งว่างตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และยังไม่มียุทธศาสตร์รายชื่อให้รอดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมกับตำแหน่งที่คาดว่าจะ
จะว่างในปีงบประมาณถัดไป สำหรับตำแหน่งว่างอื่นให้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อได้เมื่อตำแหน่งว่างลง
และให้บัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองมีอายุ ๖ เดือน นับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ โดยให้ดำเนินการจัดทำ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองแล้วเสร็จ และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปภายในเดือนสิงหาคม และได้กำหนด
คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการแล้ว และคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา
ผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดเป็นบัญชีตำแหน่งของกรมอนามัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

เพื่อแต่งตั้ง...

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมอนามัย ดังนั้น จึงขอส่งสำเนาประกาศ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเลื่อนขั้นเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมอนามัย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย <https://person.anamai.moph.go.th> และ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๗๗



<https://moph.cc/WbBhZuXUY>